

Số: 13/TB-MTTQ-BTT

Lương Tài, ngày 17 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

Mặt trận tổ quốc tham gia xây dựng Chính quyền tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật MTTQ Việt Nam năm 2015; Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Lương Tài, Ủy ban MTTQ huyện thông báo kết quả Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp thường lệ của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ các cấp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã kịp thời tham mưu Ban thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp huyện Lương Tài nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng thời xây dựng các văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội theo quy định. Đến ngày 26/4/2024, 14/14 xã, thị trấn đã hoàn thành tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã, nhiệm kỳ 2024-2029; đã bầu 476 Ủy viên Ủy ban, trong đó: nữ 151, bằng 31,7%, người ngoài đảng 125, bằng 26,3% (thị trấn Thửa nhiều Ủy viên nhất 40 Ủy viên, Mỹ Hương ít nhất 30 Ủy viên). Ban Thường trực cấp xã có 42 người: gồm 14 chủ tịch (trong đó: 6 người tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy, 4 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ); 27 phó chủ tịch; 01 ủy viên thường trực (Ủy ban MTTQ thị trấn Thửa). Ngày 24-25/6/2024, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Lương Tài lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029, đại hội đã hiệp thương cử 59 vị ủy viên tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ khoá XX; hiệp thương cử Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; cử 35 đại biểu đi dự đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp trên; Tổ chức đoàn Đại biểu đi dự đại hội MTTQ tỉnh theo đúng quy định.

2. Công tác vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Năm 2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện tiếp tục thực hiện kế hoạch về việc triển khai thực hiện Đề án 02/ĐA-MTTQ ngày 19/7/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2023-2028. Tuyên truyền các tầng lớp nhân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng

cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Vận động nhân dân tham gia xử lý, phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình và khu dân cư, tiếp tục chỉ đạo và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường, các khu dân cư tự quản, tích cực trồng cây xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Đến nay đã trồng được 46.915 cây các loại (trong đó: 26.547 cây lấy gỗ, 20.368 cây ăn quả).

Trong dịp tết Nguyên đán, tổ chức mừng thọ cho 2.690 cụ với hình thức trang trọng, tiết kiệm; có 45 lễ hội được tổ chức đúng quy định; trong năm có 815 đám cưới, công dân đến tuổi xây dựng gia đình đều chấp hành tốt luật hôn nhân và gia đình; có 644 người chết, trong đó 393 người chết được đưa đi hỏa táng đạt tỷ lệ 61%, tăng 1,4% so với năm 2023 (các xã tiêu biểu có tỷ lệ hỏa táng cao là: Quảng Phú 86,15%; Trung Khê 80,70%; Lâm Thao 80%; Trùng Xá 78,95%; Trung Chính 78,18%). Các đám tang đều thực hiện nghiêm túc quy ước của địa phương, hủ tục lạc hậu được xóa bỏ, nhiều đám tang đã dùng vòng hoa luân chuyển.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện xây dựng kế hoạch số 26/KH-MTTQ-BTT ngày 13/9/2024 về việc triển khai phong trào “toàn dân đoàn kết tham gia hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông” tới MTTQ các xã, thị trấn. Tính đến nay, xã Bình Định có 51 hộ hiến đất làm đường giao thông (trong đó: 02 hộ thôn Tỉnh Ngô hiến 50 m² mở đường chính của thôn; 49 hộ thôn Quảng Cầu hiến 320,5 m² mở rộng đường bê tông nội đồng); xã Phú Lương có 140 hộ đăng ký hiến đất (trong đó: thôn Bích Khê: 104 hộ; thôn Thọ Ninh 36 hộ).

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch về triển khai mô hình điểm “Tinh nắm đến xã, huyện nắm đến thôn, xã nắm đến người dân, đoàn viên, hội viên” năm 2024 (trong đó: MTTQ xây dựng tại thôn Phú Dưới, xã Phú Hoà và thôn Thọ Ninh, xã Phú Lương; Hội LHPN xây dựng tại thôn Cổ Lãm, xã Bình Định; Hội Nông dân xây dựng tại thôn Tháp Dương, xã Trung Khê; Hội CCB xây dựng tại thôn Thiên Đức, xã Trung Chính; Đoàn Thanh niên tại thôn Nhị Trai, xã Trùng Xá).

Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổ chức Ngày hội 2 điểm tỉnh, 5 điểm huyện, 7 điểm xã. UBND tỉnh tặng bằng khen cho Khu dân cư My Xuyên xã Mỹ Hương và Khu dân cư Tỳ Điện xã Phú Hoà; UBND huyện tặng giấy khen cho 05 KDC điểm của huyện gồm: KDC Văn Phạm xã Lai Hạ, KDC Vĩnh Trai xã Trùng Xá, KDC Ngọc Quan xã Lâm Thao, KDC Kim Đào thị trấn Thừa, KDC Ngọc Trì xã Bình Định; trích Quỹ “Vì người nghèo” huyện tặng 59 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và khó khăn tại 7 KDC trị giá 67,7 triệu đồng; 101/101 KDC tổ chức cả phần lễ và hội, trong đó 94/101 KDC tổ chức bữa cơm đại đoàn kết. Tại ngày hội các xã, thị trấn đã khen thưởng 89 tập thể và 734 cá nhân, 733 cá nhân được thăm hỏi động viên với tổng kinh phí 294,9 triệu đồng.

Đến nay, MTTQ các cấp vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2024 được 1.388,9 triệu đồng đạt tỷ lệ 154,3% so với chỉ tiêu giao. Trích 337,7 triệu đồng tặng cho các đối tượng; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho 03 hộ nghèo 195 triệu đồng. Toàn huyện đã ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 được 2.054,315 triệu đồng. Tạm ứng 360 triệu hỗ trợ khởi công xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện.

3. Công tác xây dựng chính quyền; giám sát, phản biện xã hội

Phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư. Phối hợp tổ chức 06 cuộc TXCT của ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh tại xã Minh Tân, Trung Chính, Phú Hoà, Tân Lãng, Quảng Phú và tại huyện, có 1.372 đại biểu dự, với 33 ý kiến. MTTQ cấp xã tổ chức 61 cuộc TXCT trước và sau kỳ họp thường lệ HĐND các cấp với 5.155 lượt cử tri dự, 271 ý kiến.

Chủ trì, phối hợp tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh cho học sinh, trẻ em trong trường học năm 2024 tại Trường Mầm non Trung Chính, Tiểu học Phú Hoà, THCS Quảng Phú. Chủ trì, tổ chức phản biện bằng văn bản 03 nội dung: dự thảo Kế hoạch công tác tuyển quân năm 2024; dự thảo thực hiện thu và quản lý sử dụng các khoản thu học phí và thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục tại Trung tâm GDNN-DGTX trên địa bàn huyện Lương Tài; dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND ngày 17/7/2022 của HĐND tỉnh.

Phối hợp với Hội đồng nhân dân huyện tham gia giám sát 03 nội dung; Viện kiểm sát nhân dân huyện tham gia giám sát 03 nội dung.

Kiện toàn 13 ban TTND với 119 thành viên, các ban TTND duy trì hoạt động tốt.

II. TÌNH HÌNH NHÂN DÂN VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA MTTQ VỚI HĐND VÀ UBND HUYỆN

1. Tình hình nhân dân

Tình hình các tầng lớp nhân dân trong huyện cơ bản ổn định, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định tại địa phương. Nhân dân đồng tình với những kết quả quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, khắc phục khó khăn để phát triển kinh tế của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

Nhân dân đồng thuận và đánh giá cao phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển trong thời gian qua trên địa bàn huyện, đặc biệt là các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập huyện Lương Tài (01/9/1999-01/9/2024).

Tuy nhiên, các tầng lớp nhân dân còn băn khoăn, lo lắng trước sự biến đổi khắc nghiệt của thời tiết, đặc biệt ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây thiệt hại về người và tài sản của người dân. Nhân dân quan tâm việc sát nhập 4 xã trên địa bàn huyện; vi phạm Luật Giao thông và tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh.

2. Những kiến nghị của Ủy ban MTTQ huyện

2.1. Kiến nghị HĐND huyện: Tổ chức các cuộc giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về các chính sách liên quan đến Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn để tổng kết, đánh giá hiệu quả các Nghị quyết.

2.2. Kiến nghị UBND huyện

Tiếp tục chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, phục vụ tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, nghiên cứu đề xuất ban hành về cơ chế bảo đảm quyền, lợi ích của người dân, khi người dân hưởng ứng thực hiện hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông (điều chỉnh biến động đất đai sau khi thực hiện hiến đất, hỗ trợ kinh phí xây lại các công trình của người dân khi họ hiến đất).

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường quản lý môi trường, an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, đặc biệt trong các trường học và dịp thời gian cuối năm 2024, đầu năm 2025, đây là thời gian có nhiều đám cưới, mừng thọ, các lễ hội và các sự kiện khác được tổ chức.

Chỉ đạo Công an huyện tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm phòng cháy chữa cháy; các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo qua không gian mạng; tăng cường phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể huyện tuyên truyền Luật giao thông đường bộ (đặc biệt vi phạm về nồng độ cồn và hành lang an toàn giao thông) nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.

Trên đây là thông báo Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- Ban Thường trực MTTQ tỉnh (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND, UBND huyện (t/b);
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện;
- Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Sản